



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 22 ธันวาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. สศก. คุ่มเข้มลอบนำเข้ากระเทียม	มติชน
2. สศก. ผนึกทุกหน่วย จัดทัพสแกนลักลอบนำเข้ากระเทียม!!	Siamrath.co.th
3. คอลัมน์: Health News: ใช้หัวตหมูแอฟริการะบาดทั่วเอเชีย	แนวหน้า
4. หนูน 'ธรรมนัส' ออกสลาท	ข่าวสด
5. คอลัมน์: ร่มไม้ชายคา: พระราชดำรัสทรงห่วงใย 'ปัญหาดินเสื่อมโทรม....'	กรุงเทพธุรกิจ
6. สอท. ดึงของข่วรัฐไม่เปรี้ยง กยท.รับลูก'สลาทหมอนยาง'	มติชน
7. ไร่โลโก้เอาเคล็ด-สนธิรัตน์อยู่ต่อ ประกาศศึกบักป้อม	มติชน
8. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จ.ตราด	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
9. กรมศุลกากรรับมือผักผลไม้จีนเตรียมตรวจสอบตั้งแต่ต้นทาง	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
10. คลังโต้ถังแตก - หนูนสลาทการกุศล	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
11. คอลัมน์: มุมข้าราชการ: อบรมผู้ตรวจใหม่	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
12. ภาพข่าว: นายเวียงชัย แก้วพินิจ	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ Siamrath.co.th

หัวข้อข่าว สศก. ผนึกทุกหน่วย จัดทัพสแกนลักลอบนำเข้ากระเทียม!!

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง ต่างประเทศ อาชญากรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา กีฬา วาไรตี้ การเมืองท้องถิ่น เกษตร ประกันภัย

คอลัมน์ > กณ. ภูมิภาค อสังหาริมทรัพย์ อนาคต อาชีพ สหกรณ์ บันเทิง สสจ. 5G-5Gจบ พระเครื่อง พ่อแม่ยา วัฒนธรรม หน่วยงานขงมื่อ

สยามรัถ

เฟซบุ๊ก | ทวิตเตอร์ | ยูทูบ | เว็บไซต์ระบบ

สศก. ผนึกทุกหน่วย จัดทัพสแกนลักลอบนำเข้ากระเทียม!!

Tweet

👤 สยามรัถออนไลน์ @ 21 ธันวาคม 2562 21:41 🗨️ เกษตร



สศก. ผนึกทุกหน่วย เข้ม ตรวจจับลักลอบนำเข้ากระเทียม จัดทัพสแกนทุกพื้นที่แหล่งผลิตกระเทียมชายแดน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแถลงสถานการณ์สินค้ากระเทียมในปี 2563 (ปีเพาะปลูก 2562/63) คาดว่าจะมีเนื้อที่ปลูกกระเทียม 80,254 ไร่ ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2562 เนื่องจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มาตรการกระเทียมไม่เจอใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก เกษตรกรบางรายมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น พืชผัก ในขณะที่คาดว่าจะมีผลผลิต 85,285 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น จากเดิม 1,026 กก. เป็น 1,063 กก. ทำให้ผลผลิตภาพรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่ เกษตรกรบางพื้นที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในช่วงเดือนธันวาคม โดยผลผลิตประมาณร้อยละ 94 จะกระจุกตัวออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ส่งผลให้ราคาของผลผลิตมีความผันผวน กระทั่งต่อรายได้ของเกษตรกรได้



ดังนั้น ที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และ มันฝรั่ง ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ซึ่งมี สศก. เป็นฝ่ายเลขานุการ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการสินค้ากระเทียมในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยเบื้องต้น ขอความร่วมมือและแจ้งไปยังกรมศุลกากร ดำเนินมาตรการเข้มงวด ตรวจจับการลักลอบนำเข้ากระเทียมผิดกฎหมาย โดยเฉพาะชายแดนภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมประเมินราคาเข้าเพื่อเสียบางให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง

นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือ กระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบสต็อกของผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้มีการกักตุนสินค้ากึ่งกำไร และดำเนินมาตรการกระจายผลผลิตในช่วงผลผลิตกระเทียม รวมทั้งประสานทางสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรด เพื่อช่วยสถาบันเกษตรกรในการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใช้ขบวนการสหกรณ์ในการรักษาเสถียรภาพราคา โดยสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ เพื่อช่วยระบายผลผลิตผ่านเครือข่ายสหกรณ์

อย่างไรก็ตาม สศก. จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม และสำรวจสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อาทิ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง โดยทางกรมศุลกากร จะคุมเข้มการลักลอบนำเข้าที่บริเวณชายแดน รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย จะเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงผลผลิตกระเทียม เพื่อรักษาเสถียรภาพราคากระเทียมต่อไป

ร่วมค้นหา แนะนำ หรือส่งผลงาน เพื่อเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 21

📄 แชนบอลโลกสีเขียว
www.greenlobeinstitute.com



คปท.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปท.)

สายด่วน **คปท. 1186**

www.oic.or.th

คปท.คุ้มครองผู้ทำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ

รหัสข่าว: I-19122000143

หน้า: 1/1



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพรมพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : สศก.คุมเข้มลอบนำเข้ากระเทียม

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15260 หน้า : 8 (ล่างซ้าย)

สศก.คุมเข้มลอบนำเข้ากระเทียม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์สินค้ากระเทียมในปี 2563 (ปีเพาะปลูก 2562/63) คาดว่าจะมีเนื้อที่ปลูกกระเทียม 80,254 ไร่ ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2562 เนื่องจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาราคากะเทียมไม่จูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก เกษตรกรบางรายมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน ในขณะที่คาดว่าจะมีผลผลิต 85,285 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น จากเดิม 1,026 กิโลกรัม เป็น 1,063 กิโลกรัม ทำให้ผลผลิตภาพรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

นายระพีภัทร์กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาด

กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ซึ่งมี สศก.เป็นฝ่ายเลขานุการ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการสินค้ากระเทียม ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยเบื้องต้นขอความร่วมมือและแจ้งไปยังกรมศุลกากร ดำเนินมาตรการเข้มงวด ตรวจจับการลักลอบนำเข้ากระเทียมผิดกฎหมาย โดยเฉพาะชายแดนภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมประเมินราคานำเข้าเพื่อเสียภาษีให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบสต็อกของผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้าเก็งกำไร และดำเนินการมาตรการกระจายผลผลิตในช่วงผลผลิตกระจุกตัว รวมทั้งประสานห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรด เพื่อช่วยสถาบันเกษตรกรในการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต



Health News

ใช้หัวหมูแอฟริการะบาดทั่วเอเชีย

อินโดนีเซียเป็นประเทศล่าสุดในเอเชียที่เผชิญการระบาดของใช้หัวหมูแอฟริกา ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสหมูที่อันตรายและสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรทั่วเอเชีย หลังกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียระบุว่ามีหมูเกือบ 30,000 ตัว ต้องตายลงเพราะติดเชื้อใช้หัวหมูในจังหวัดสุมาตราเหนือ ขณะที่จุดที่พบการระบาดที่รุนแรงที่สุดบางส่วนในภูมิภาคนี้อยู่ที่เวียดนามและฟิลิปปินส์ ธนาคารโรบอบังก์ (Rabobank) ของเนเธอร์แลนด์คาดว่าปีนี้ ผลผลิตเนื้อหมูของเวียดนามจะลดลง 21% และปีหน้าจะลดลงเพิ่มอีก 8% นอกจากนี้ยังระบุว่า ฟิลิปปินส์อาจมีประชากรสุกรลดลง 13% ในปีหน้า ส่วนจำนวนหมูในจีนลดลงไป 55% ในปีนี้ เนื่องจากเชื้อไวรัสนี้เป็นสาเหตุของการล้มตายของสุกรมากกว่าครึ่งของจีนในปีนี้ ขณะที่ออสเตรเลียกำลังกังวลต่อสถานการณ์การระบาดที่ขยายวง และได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยด้านชีวภาพเพื่อไม่ให้เชื้อใช้หัวหมูเข้ามาในประเทศ

หนุน'ธรรมนัส'ออกสลาก

หาเงิน1.8หมื่นล.แจกหมอน30ล้านใบ

คลังหนุน 'ธรรมนัส' ปล่อยเงินออกสลากการกุศล หาเงิน 1.8 หมื่นล้าน แจกหมอนยางพารารัฐ 30 ล้านใบ โด้วไม่ได้ดังแตกเพราะมีงบประมาณเพียงพอ ยอมรับแม้จะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก็เป็นวิธีที่ดี ด้านกองสลากฯ รับลูกหากกรม.ไฟเขียวพร้อมดำเนินการ เพราะทุกงวดมีพิมพ์สลากการกุศลอยู่แล้ว

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กล่าวถึงกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เตรียมหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการผลิตหมอนยางพาราประจำรัฐจำนวน 30 ล้านใบ มูลค่า 18,000 ล้านบาท

โดยให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ฎูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และให้รัฐออกสลากการกุศลนำเงินมาใช้คืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยโครงการดังกล่าวยังอยู่ในช่วงการหารือว่าจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร ในส่วนของกระทรวงการคลังพร้อมหารือว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ และจะเกิดประโยชน์อย่างไร

ยืนยันว่าแนวทางการออกสลากการกุศลเพื่อดำเนินโครงการในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราดังกล่าวไม่ได้เป็นเพราะรัฐบาลไม่มีงบประมาณ ยืนยันว่าเงินยังมีแต่เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จึงหาแนวทางเพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการ

“ที่ผ่านมาเคยออกสลากการกุศลอยู่แล้ว แม้ว่าการออกสลากการกุศลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจะเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้น แต่สามารถเกิดได้ถ้าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ มีความรัดกุม ไม่เสียหาย และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงการคลังยืนยันกับกระทรวงเกษตรฯ ไปแล้วว่า พร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับรูปแบบและรายละเอียดของโครงการ” นายอุตตมกล่าว

ด้านนายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การออกสลากการกุศลเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้วัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์คือสาธารณะ สามารถทำได้ แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในลักษณะเดียวกันกับที่ดำเนินการในสลากการกุศลประเภทอื่น เช่น สลากการกุศลเพื่อหาเงินไปสร้างโรงพยาบาล เป็นต้น

อย่างไรก็ดีการพิมพ์สลากการกุศลเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการผลิตหมอนยางพาราประจำรัฐ ต้องอยู่ภายใต้กรอบการพิมพ์สลากปัจจุบันที่ไม่เกิน 100 ล้านฉบับ ซึ่งในจำนวนนี้มีการพิมพ์สลากการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นอยู่ประมาณ 11 ล้านฉบับต่องวด เพราะไม่ต้องการให้สลากล้มตลาด

“กองสลากฯ มีความพร้อมในการดำเนินการในโครงการดังกล่าวอยู่แล้ว ถ้า ครม.สั่งให้ดำเนินการ แต่กระบวนการออกสลากก็ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอน เนื่องจากปัจจุบันมีสลากการกุศลอื่นๆ ที่ขอรอคิวดำเนินการอยู่ แต่ก็ขึ้นอยู่กับ รมว.คลัง จะพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน”



ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับดินประเภทต่างๆ

พระราชดำรัสทรงห่วงใย 'ปัญหาดินเสื่อมโทรมและดินถูกกัดเซาะพังทลาย'



เนื่องใน **วันดินโลก** (World Soil Day)

5 ธันวาคมของทุกปี **สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี**

เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน 'วันดินโลก 2562'

ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นเพื่อ

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้

แนวคิด **ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน :**

Stop Soil Erosion, Save our Future

ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการ

พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากร

ดินเพื่อการเกษตรอย่างครบวงจร ส่งเสริม

ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ

การอนุรักษ์หน้าดินให้คงความสมบูรณ์

การเสวนาระดับนานาชาติ และนิทรรศการ

วิชาการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เขาชะลุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โดยมีคณะผู้จัดงาน อาทิ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทำงานกรมพัฒนาที่ดิน ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนประชาชน เฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงาน ความว่า

"ปัญหาดินเสื่อมโทรมและดินถูกกัดเซาะพังทลาย ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาใหญ่ที่เราต้องรีบแก้ไข เพราะทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อมของโลก

ดินเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรที่มีคุณค่ามากมาย เพราะการเพาะปลูกพืชผลต่างๆ เพื่อให้ได้อาหารยังชีพ ก็ต้องอาศัยดินดี ผืนวกกับองค์ประกอบอื่นๆ



จัดแสดงรากหญ้าแฝกที่มีขนาดใหญ่มาก เหมาะกับการใช้ยึดดินและแก้ไขปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม

การที่ดินเสื่อมโทรม จนเพาะปลูกไม่ได้ผล หรือถูกกัดเซาะทำลาย ทำให้พื้นที่ดินลดน้อยลง เกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังที่ทราบกันดี อาทิ สภาพอากาศ การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ตัดไม้ทำลายป่า ขาดความเอาใจใส่ หรือขาดความรู้ที่จะปรับปรุงบำรุงดินเป็นต้น จึงต้องเร่งลงมือทำ ก่อนที่สถานการณ์

Section: วันอาทิตย์/-

วันที่: อาทิตย์ 22 ธันวาคม 2562

ปีที่: -

ฉบับที่: 1220

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 99.80

Ad Value: 239,520

PRValue (x3): 718,560

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ร่มไม้ชายคา: พระราชดำรัสทรงห่วงใย 'ปัญหาดินเสื่อมโทรมและดินถูกกัดเซาะพังทลาย'



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน 'วันดินโลก 2562'



นักเรียนวาดภาพพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับทรัพยากรดินของ 'ในหลวงรัชกาลที่ 9'

จะเลเวลจนยากจะแก้ไข

วิธีการอาจจะช่วยให้การศึกษาให้ ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป และเกษตรกร ให้เห็นคุณค่าของดิน เรื่องการรักษา บำรุงดิน วิธีที่จะหยุดหรือ ลดปัญหาดินถูกกัดเซาะ ไม่ว่าจะโดยอาศัย ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่สำคัญคือ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ก็เชื่อว่าจะช่วยให้ปัญหาทุเลาเบาบางจนหมดลงไปได้ ยังผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จากดิน อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award แก่ **มร.เอสตีบัน โลเรีย โซลานโน** (Mr.Esteban Loria Solano) จากหน่วยงาน Costa Rican Soil Science Association สาธารณรัฐคอสตาริกา ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินงานด้านการจัดการดิน โดยกิจกรรมที่ส่งเข้าประกวดได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักในพื้นที่สวนสาธารณะของเมืองซานโฮเซ ทุกวันที่ 5 ธันวาคม โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 จนเป็นประเพณี

กิจกรรมดังกล่าวของ มร.เอสตีบัน ได้เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 2 ประการ คือ **มลพิษทางดิน** และ **การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ**

(Climate change) ส่งผลให้เกิดแผนระดับชาติในการลดปริมาณคาร์บอนในอากาศ

การจัดงาน 'วันดินโลก' ครั้งต่อไปจะมีขึ้นภายใต้แนวคิด 'Keep soil alive, protect soil biodiversity' ในปีพ.ศ.2563 ประชาชนผู้มีความสนใจติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมอื่นๆ ด้านการบริหารจัดการดินได้อย่างต่อเนื่องที่ <http://www.worldsoil.in.th>

อนึ่ง สืบเนื่องจาก **พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร**

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ (Emeritus Professor Dr.Stephen Nortcliff) กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล **นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม** (The Humanitarian Soil Scientist) เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2556 และขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น **วันดินโลก** เพื่อให้วันดังกล่าวเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติ

เกิดความต่อเนื่องและจริงจังในการรณรงค์ด้านทรัพยากรดินในทุกระดับ ๑

สอท.ติงของขวัญรัฐไม่เปรี๊ยะ กยท.รับลูก'สลากหมอนยาง'

ส.อ.ท.แนะรัฐช่วยค่าไฟ-ลด
เก็บเงินประกันสังคม ของขวัญ
ปีใหม่คนไทย (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ของขวัญรัฐ

'กยท.'รับลูกสลากหมอนยาง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวคิดออกสลากการกุศลเพื่อนำไปผลิตหมอนยางประจํารัฐ 30 ล้านใบ มูลค่า 18,000 ล้านบาท แจกเป็นของขวัญให้ประชาชน ว่า กยท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานงานในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น เนื่องจากความต้องการหลัก คือตั้งยางพาราออกจากระบบ แต่สิ่งที่ผูกพันหรือเชื่อมโยงกันคือ การสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรที่แปรรูปและผลิตยางพาราจะเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสถียรภาพ จึงถือได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี

“คาดว่าจะสามารถดูดซับยางพาราออกจากระบบได้พอสมควร เพราะจากการหารือกันเบื้องต้น จะใช้ปริมาณหมอนยางพาราเยอะมาก ส่งผลต่อราคายางพาราอย่างมีนัยสำคัญ” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กล่าว

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้ประสานงานกับ กยท.มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ซึ่งจะไปตามนโยบายรัฐบาลที่วางไว้ ซึ่ง กยท.พร้อมจะให้ความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างเต็มที่

สอท.ชี้ของขวัญปีใหม่รบ.ยังไม่ปัง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงกรณีรัฐบาลโดยกระทรวงต่างๆ เตรียมมาตรการ

เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในปี 2563 ที่ทยอยออกมาตราการบ้างแล้วนั้น ว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นว่าจะมีนโยบายของหน่วยงานใดที่เป็นของขวัญที่เซอร์ไพรส์ สร้างประโยชน์ให้ประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริง เพราะส่วนใหญ่จะเน้นการลดราคาสินค้า ลดภาระประชาชน ขณะเดียวกันยังกระตุ้นกำลังซื้อจากประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ทั้งนี้ ภาคเอกชนมองว่ามาตรการที่ควรดำเนินการ อาทิ ประกาศลดค่าไฟฟ้าให้อัตราพิเศษเป็นเวลา 1 เดือน จากปัจจุบันเป็นมาตรการตรึงค่าไฟฟ้า 4 เดือนแรกของปี (มกราคม-เมษายน 2563) ประกาศลดการเก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคม ทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง อาจกำหนดเวลา 15 วัน หรือ 1 เดือน เพราะมาตรการเหล่านี้เห็นผลมากกว่า เพราะลดรายจ่ายประจำของประชาชนทันที มีเงินเหลือไว้เที่ยว ไร่เยียมครอบครัวช่วงเทศกาลปีใหม่

สรท.มองแค้มักมิดต้นต้นปีใหม่

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า มาตรการของขวัญปีใหม่ของรัฐบาลเป็นเหมือนกิมมิกเพื่อสร้างความคึกคักช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นการมอบของขวัญให้ประชาชนที่หลากหลาย ซึ่งจากการติดตามรายละเอียดพบว่ายังขาดของขวัญในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และโอท็อป ดังนั้น มาตรการที่ทำได้ทันทีตอนนี้คือการอุดหนุนสินค้าจากเอสเอ็มอี โอท็อป สินค้าที่ผลิตจากคนไทย ผลิตจากท้องถิ่น โดยรัฐบาลอาจให้แต่ละหน่วยงานเปิดพื้นที่ภายในหน่วยงานตนเองให้เอสเอ็มอี โอท็อป เข้าไปตั้งร้านค้าจำหน่ายสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้า และเลือกเป็นของขวัญปีใหม่

“กลุ่มเอสเอ็มอี โอท็อป ประสบปัญหาด้านการตลาด ต้นทุนการวางสินค้าในห้างร้านต่างๆ ที่หากต้องการให้ลูกค้าเห็นชัดทันที ก็ต้องจ่ายค่าวางสินค้าอัตราสูง ดังนั้น การให้พื้นที่ที่ตลาดจึงจำเป็น ประกอบกับล่าสุดรัฐบาลมีนโยบาย “โน กิปต์ โพลีซี” คือ นโยบายไม่รับของขวัญ ซึ่งเดิมมีการถกเถียงอาจให้ของขวัญที่เป็นสินค้าชุมชน แต่เมื่อประกาศนโยบายออกมาแบบนี้แล้ว ก็ต้องเดินต่อ ดังนั้นการเปิดพื้นที่

จึงน่าจะช่วยเหลือเอสเอ็มอี โอท็อป ได้มากที่สุด” นายวิศิษฐ์กล่าว

เที่ยวสงกรานต์ปีเทียบ'61'ได้ยังบวก10%

สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้น นายก้องศักดิ์ คู่พงศ์ตร นายกมลมาศโรจน์โรจน์ (ภาคใต้) เปิดเผยว่า ขณะนี้ถือว่าเข้าสู่ฤดูกาลของการท่องเที่ยวแล้ว ในส่วนของภาคใต้ก็เป็นช่วงไฮซีซั่นและกำลังเข้าสู่ช่วงพีคของการท่องเที่ยวในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่นิยมเข้ามาเที่ยวในภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต จะเป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก ซึ่งสถานการณ์ภาพรวมในตอนนั้นก็ดูดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา มียอดจองที่พักรวมอยู่ที่ 70% แม้จะมีแนวโน้มดูดีขึ้น แต่หากเทียบกับปี 2561 ต้องบอกว่าตัวเลขการจองที่พักลดลงกว่า 10% ทำให้ปี 2561 ดูดีกว่าปีนี้ค่อนข้างมาก โดยการเดินทางเข้ามาเที่ยวภาคใต้ ส่วนใหญ่มาจากอากาศ เนื่องจากมีความสะดวกมากกว่าช่องทางอื่นๆ โดยหากประเมินสถานการณ์จากยอดจองตั๋วเครื่องบินตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นปี 2562 คาดว่าน่าจะจองเต็มแล้ว แต่หากประเมินในส่วนของการท่องเที่ยวยังเห็นว่ายังมีหลายพื้นที่ที่ยังว่างอยู่ แต่ก็คงไม่ได้มีเข้ามาเท่าที่ควรจนห้องพักเต็มหมดเหมือนปีที่ผ่านมา เพราะตั๋วเครื่องบินของต่างชาติจองเต็มแล้ว ส่วนที่ยังคาดหวังได้เป็นตลาดไทยเที่ยวไทย แต่ขณะนี้ก็ยังไม่เห็นสัญญาณที่ดีของไทยเที่ยวไทยมากเท่าที่ควร

หวังบาทแข็งคนไทยหนีเที่ยวนอก

“ที่ผ่านมา ในช่วงเทศกาลสิ้นปีถึงปีใหม่จะเป็นช่วงฤดูหนาว ทำให้คนไทยไม่นิยมมาเที่ยวทะเล แต่มีขึ้นเหนือเพื่อรับอากาศหนาวมากกว่า นักท่องเที่ยวหลักที่เข้ามาจะเป็นต่างชาติมากกว่า รวมถึงยังมีเรื่องของค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง คนไทยส่วนใหญ่จึงนิยมไปเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น เพราะสามารถใช้จ่ายเงินได้น้อยลง บวกกับขณะนี้เริ่มเห็นการทำตลาดเพื่อดึงคนไทยเที่ยวนอกเพิ่มมากขึ้น ทั้งอัดโปรโมชั่นลดราคาแรงๆ หรือลดแลกแจกแถมหนักๆ อีกทั้งการท่องเที่ยวต่างประเทศในปัจจุบันก็ไม่ได้ยาก หรือสร้างความกังวลเหมือนในอดีต ทำให้ช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้อาจทำให้คนไทยแห่เที่ยวนอกกันมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาได้” นายก้องศักดิ์คู่พงศ์กล่าว

นายก้องศักดิ์คู่พงศ์กล่าวว่า หากประเมินแนวโน้มภาคการท่องเที่ยว ในช่วงต้นปี 2563 ปกติที่ผ่านมา ยอดจองที่พักในช่วงนี้จะเต็มกว่า 90% ขึ้นไป แต่ขณะนี้คาดว่าจะลดลงเหลือ 70-80% เนื่องจาก

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 22 ธันวาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15260

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 8

Col.Inch: 159.68

Ad Value: 175,648

PRValue (x3): 526,944

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สอท.ดึงของขวัญรัฐไม่เปรี๊ยะ กยท.รับลูก'สลาทหอมอนยาง'

ค่าเงินบาทแข็ง และนักท่องเที่ยวหลักในตลาดยุโรป อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส ได้รับผลกระทบจากปัจจัยการถอนตัวจากยุโรปของอังกฤษ (เบร็กซิต) สร้างความไม่แน่นอนให้กับประเทศในยุโรป จนกระทบกับเศรษฐกิจ และสร้างความกังวลให้กับคนในประเทศ ทำให้ปกติตลาดยุโรปที่เคยเข้ามาจำนวนมาก เริ่มเห็นสัญญาณการจองโรงแรมที่พักตั้งแต่ช่วงยังไม่หมดปีเพราะเห็นหนาวมาเที่ยวเมืองร้อนนั้น ตอนนี้อย่างไม่เห็นสัญญาณอะไรที่ชัดเจนเลย ขณะที่ปัจจัยบวกที่จะเข้ามาสนับสนุนเพิ่มก็ยังไม่เห็นกัน จึงเชื่อว่าปี 2563 สัญญาณการเติบโตของนักท่องเที่ยวตลาดยุโรปจะชะลอตัวลงจากปกติมากกว่า

แนะรัฐโหมมาตรการเที่ยวไทยอีก

นายก้องศักดิ์กล้าว่า สำหรับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ อย่างมาตรการชิมช้อปใช้ มองว่าเป็นการกระตุ้นให้เที่ยวในระยะใกล้มากกว่า แต่ที่ไกลๆ เช่น ภาคใต้ ยังไม่เห็นเข้ามาใช้จ่ายมากนัก ส่วนมาตรการร้อยเที่ยวเที่ยวทั่วไทย และเที่ยววันธรรมดาราคาซีอกโลก ก็ยังไม่แน่ใจว่ายอดโรงแรมที่พักจะอยู่ในจังหวัดใดมากที่สุด เนื่องจากการเดินทางมาใช้ในภาคใต้อาจมีข้อจำกัดด้วยระยะทาง จึงยังไม่เห็นการไหลเข้ามาของไทยเที่ยวไทยมากเท่าที่ควร โดยอยากฝากให้ภาครัฐช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวมากกว่านี้ โดยเฉพาะในโซนทะเลอันดามัน นักท่องเที่ยวที่มาจากจีน จะเป็นตลาดต่างชาติ แต่ปีนี้เจอปัจจัยกระทบหลายอย่าง จึงอยากให้ทำตลาดกระตุ้นมากกว่านี้ เพื่อจูงใจให้เดินทางมา อาทิ การลดค่าวีซ่า เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการทัวร์นำเที่ยว ในการสนับสนุนการทำโปรโมชั่นเที่ยวไทยต่างๆ และการหามาตรการส่งเสริมเพิ่มเติม เนื่องจากการลดแลกแจกแถม

ที่ภาครัฐทำอยู่ในขณะนี้ ให้สิทธิกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มที่มีความต้องการมา และวางแผนในการเดินทางเข้ามาอยู่แล้ว ทำให้การจะมีพิธีต้อนรับหรือมอบอะไรพิเศษให้ ก็ช่วยสร้างความประทับใจในระยะสั้นได้เท่านั้น แต่ไม่ได้ช่วยกระตุ้นตลาดโดยภาพรวม ซึ่งความจริงแล้วต้องเข้าไปสร้างแรงบันดาลใจหรือความอยากให้กับต่างชาติ เพื่อให้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นอีก

ขบ.ตั้งจุดตรวจสภาพรถถึงสิ้นปี

“จริงๆ แล้วการลดค่าวีซ่าก็อาจจะยังไม่มีผลมากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เจอแรงกดดันจากผู้ประกอบการออนไลน์ ที่อัดโปรโมชั่นลดราคาจนแทบจะยอมขาดทุน

เพื่อให้คู่แข่งอยู่ไม่ได้ จนเมื่อออนไลน์แข็งแรงมากๆ สามารถจำกัดคู่แข่งได้แล้วก็จะมาปรับขึ้นราคาทีหลัง โดยการจัดโปรโมชันลดราคาหนักๆ จนกระทบกับผู้ประกอบการทัวร์ปกติ ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการต่อได้ จึงไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่ทัวร์เหล่านี้จะประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิดความอยาก ทำให้พอทัวร์เหล่านี้หายไป การประชาสัมพันธ์และการสร้างความรู้จักก็หายไปด้วย จึงมองว่าภาครัฐควรที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการที่ขายทัวร์ท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง” นายก้องศักดิ์กล้า

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลของทุกปีมักเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนจัดจุดให้บริการตรวจสภาพรถ ทั้งระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ฉีดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ท่อยาง หม้อน้ำ และรอยรั่ว ระบบไฟต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้ และหากกรณีปัญหาหรือรถเสียระหว่างทาง สามารถใช้บริการ ณ จุดบูรณาการร่วม กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ที่ตั้งจุดบริการทั่วไทย ตลอดเทศกาลปีใหม่

จัดรถเมลวิ่งตลอดคืนถึง5ม.ค.63

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่า ขสมก.จัดแผนการเดินทางให้บริการประชาชน ช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจในการเดินทาง โดยจัดเดินรถในเส้นทางปกติ จำนวน 129 เส้นทาง เฉลี่ยวันละ 2,945 คัน และจัดรถโดยสารให้บริการตลอดคืน (กะสว่าง) เฉลี่ยวันละ 77 คัน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคมนี้-5 มกราคม 2563

นายสุระชัยกล่าวว่า ได้จัดรถเฉพาะกิจ ชัตเติลบัล จำนวน 2 เส้นทาง ให้บริการเฉพาะวันที่ 27 ธ.ค.62 ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. และวันที่ 2 ม.ค.63 ตั้งแต่เวลา 05.00-09.00 น. คือ เส้นทางที่ 1 อุหมอชิต 2-สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร วันละ 5 คัน เส้นทางที่ 2 อุหมอชิต 2-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วันละ 3 คัน

นอกจากนี้ ยังจัดเดินรถแอร์พอร์ต บัส เชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพ จำนวน 5 เส้นทาง คือ สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจตุจักร เฉลี่ยวันละ 21 คัน สาย A2 ท่าอากาศยานดอนเมือง-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เฉลี่ยวันละ 15 คัน สาย A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 10 คัน สาย A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 10 คัน สาย S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 8 คัน

ขสมก.จัดรถเมลเชื่อมสถานีขนส่ง

นายสุระชัยกล่าวว่า ได้จัดเดินรถเชื่อมต่อนสถานีขนส่งกรุงเทพ จำนวน 4 สถานี รวม 36 เส้นทาง ดังนี้ สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่ 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517 และ 536 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ 66, 79, 511, 515, 516 และ 556 สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ 2, 23, 25, 71, 72, 501, 508 และ 511 สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 10 เส้นทาง ได้แก่ 4, 7, 21, 25, 29, 34, 73, 73ก, 75 และ 501

นายสุระชัยกล่าวว่า สำหรับการจัดเดินรถในช่วงสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ในกรุงเทพมหานคร ช่วงคืนวันที่ 31 ธ.ค.62 ได้เพิ่มความถี่ในการปล่อยรถ และขยายเวลาการเดินทาง ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2563 ในเส้นทางที่ผ่านมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อรองรับประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระพรชัยมงคลเสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.2563 และเส้นทางที่ผ่านสถานีจัดงานเคาต์ดาวน์ อาทิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไอคอนสยาม เมกาบางนา และเอเชียทีค เป็นต้น

นายสุระชัยกล่าวว่า ด้านมาตรการเพื่อความปลอดภัยการเตรียมความพร้อมของรถโดยสาร ขสมก.ได้ประสานบริษัทเหมาซ่อมตรวจเช็กรถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองต่างๆ ตรวจเช็กระบบท่อไอเสียและตรวจวัดควันดำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งให้พนักงานขับรถโดยสารตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสาร และอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน พร้อมทั้งให้หัวหน้างานตรวจความพร้อมด้านร่างกายของพนักงานประจำรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง เป็นต้น

ทย.การันตีไร้ผู้โดยสารตกเครื่อง

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 22 ธันวาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15260

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 8

Col.Inch: 159.68

Ad Value: 175,648

PRValue (x3): 526,944

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สอท.ดึงของขวัญรัฐไม่เปรี๊ยะ กยท.รับลูก'สลากหมอนยาง'

นายทวี เกศสำอาง รักษาการอธิบดีกรมทำ
อากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า ได้สั่งการและกำชับ
ให้อำนาจการท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัด
กรมท่าอากาศยาน เตรียมความพร้อมตามแผน
อำนวยความสะดวก และมาตรการการรักษา
ความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของ
ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่จะถึงนี้
ตามแคมเปญ ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ
ปลอดภัยตลอดปีใหม่ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม
2562-9 มกราคม 2563 พร้อมรองรับการเพิ่ม
เที่ยวบินของสายการบิน หากพบว่าผู้โดยสาร
ตกค้าง ให้ดูแลและช่วยเหลือจนกว่าผู้โดยสาร
คนสุดท้ายจะออกจากท่าอากาศยาน รวมถึง
จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้คำแนะนำ
ผู้โดยสาร ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวก
ของท่าอากาศยาน ให้มีการตรวจเช็คความ
พร้อมการใช้งาน และให้เพียงพอ รวมถึงขอ
ความร่วมมือผู้ประกอบการรับ-ส่งผู้โดยสาร
ณ ท่าอากาศยาน จัดเตรียมรถให้บริการ
ผู้โดยสารให้เพียงพอในทุกเที่ยวบิน และกำชับ
เรื่องอัตราค่าบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

นายทวีกล่าวว่า ยังมีมาตรการด้านความ
ปลอดภัย โดยมอบหมายให้จัดเวรอำนาจการ
ดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารทุกเที่ยว
บิน พร้อมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยให้
มีความเข้มงวด และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยในการตรวจพื้นที่เพิ่มขึ้น “ช่วงวัน
หยุดต่อเนื่องคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางเป็น
จำนวนมากกว่าปกติ กรมท่าอากาศยาน จึง
ขอความร่วมมือผู้โดยสารให้เพื่อเวลาในการ
เดินทางล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบทุกเที่ยวบิน และ
เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมทุก
ท่าอากาศยาน” นายทวีกล่าว

สุวรรณภูมิ-ดอนเมืองเว้นค่าจอดรถ

นายณัฐชัย ศิริสมรรถการ กรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.กล่าวว่า ช่วงสงกรานต์
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม
2562-5 มกราคม 2563 ทอท.ได้เตรียมความ
พร้อมอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่เดินทาง
ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก
ผู้โดยสาร ทั้งที่สุวรรณภูมิ ดอนเมือง
ภูเก็ต หาดใหญ่ และแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับ
ส่วนงานราชการ สายการบินและผู้ประกอบการ
ในการอำนวยความสะดวกในกระบวนการเดินทาง

ทางของผู้โดยสาร ทั้งขาเข้าและขาออกตลอด
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำ
ศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง

นายณัฐชัยกล่าวว่า สำหรับท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิได้ยกเว้นค่าจอดรถให้ผู้โดยสารที่นำ
รถมาจอดที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่
เวลา 08.00 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2562
ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 2 มกราคม 2563
รองรับรถยนต์ได้ 718 คัน โดยได้จัดรถชุดเติล
บัส สายพิเศษ เพื่อให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร
ระหว่างบริเวณลานจอดรถระยะยาวโซน C

กับอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ท่าอากาศยาน
ดอนเมืองจัดพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับให้บริการ
ผู้โดยสาร โดยไม่คิดค่าบริการ ระหว่างวันที่ 27
ธันวาคม 2562-2 มกราคม 2563 จำนวน 3 จุด
รองรับรถยนต์ได้กว่า 450 คัน ได้แก่ อาคารจอด
รถยนต์คลังสินค้า 5 ชั้น เฉพาะชั้น 2 ลานจอด
รถยนต์หน้าอาคารจอดรถยนต์คลังสินค้า 5 ชั้น
ลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์คลัง
สินค้า 5 ชั้น และคลังสินค้า 2 ทั้งนี้ ได้จัดรถ
ชุดเติลบัส ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่าง
ที่จอดรถกับอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 และ
อาคาร 2 โดยไม่คิดค่าบริการ

บขส.จัดหน่วยพยาบาลฉุกเฉิน

นายจรัสศักดิ์ เขียววิเศษกุล กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ บขส.ได้ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งประสานงานกับกองบังคับการ
ตำรวจจราจร (บก.จร.5) ตั้งจุดตรวจจุดเฝ้าคอย
สารเสพติดของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่
ตั้งจุดตรวจรถโดยสารบนทางหลวงสายหลัก
และมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
โดยตรวจเช็ครถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน ติดตั้งระบบจีพีเอสควบคุมความเร็วบนรถ
โดยสาร ไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง จัดพนักงาน
ขับรถ 2 คน ในเส้นทางสายยาวที่ใช้เวลาเดินทาง
เกิน 4 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารในการเดินทาง

นายจรัสศักดิ์กล่าวว่า บขส.ยังได้จัดหน่วย
พยาบาลให้บริการแก่ผู้โดยสารฉุกเฉิน บริเวณ
ชั้น 2 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ
(จตุจักร) และที่กรมการขนส่งทางบก ระหว่าง
วันที่ 26-28 ธันวาคมนี้ เวลา 16.30-21.00 น.
เพื่อปฐมพยาบาลในเมืองต้น และได้ตั้งจุดร้อง
เรียนบริเวณประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 และชั้น 3
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เพื่อรับ
เรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเดินทาง
รวมทั้งให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์แก่ผู้โดยสาร

กองสลากเร่งศึกษาหอยออนไลน์

นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกคณะกรรมการ
สลากกินแบ่งรัฐบาล และประธานคณะกรรมการ
ศึกษาการออกสลากรูปแบบใหม่ เปิดเผย
ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบหอย
ออนไลน์ภายใต้ปัจจัย 5 ข้อ ได้แก่ 1.แก้ไข
การขายสลากใบเกินราคา 2.ลดผลกระทบของ
ผู้บริโภคจากที่ต้องซื้อสลากใบในราคาที่สูงกว่า
กำหนด 3.ค่านึงถึงผลกระทบต่อสังคม 4.การ
หารูปแบบการจำหน่ายที่ต้องไม่กระทบกับผู้ค้า
เดิม โดยเฉพาะผู้พิการ 5.ลดผลการสูญเสียใน
สังคม โดยเฉพาะการพนันในรูปแบบต่างๆ ที่
ผิดกฎหมาย อาทิ การพนันฟุตบอล หอยใต้ดิน
โดยจะนำผลศึกษาทั้งหมดเสนอที่ประชุมต่อไป
ซึ่งจะพยายามศึกษาให้ทันตามกรอบเวลาที่คาด
ไว้ประมาณไตรมาส 1 ของปี 2563

“คณะกรรมการตั้งใจจะศึกษาเพื่อให้ทันตาม
กรอบที่บอร์ดต้องการ แต่ไม่ได้หมายความว่า
ดำเนินการจะช้าขึ้นเพื่อให้มีสลากรูปแบบใหม่
เกิดขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2563 แต่ต้องการให้
มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการในรูปแบบใด
ต่อไปเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้ เช่น การ
สอบถามความเห็นจากหน่วยงานต้นสังกัด อาทิ
กระทรวงการคลัง ก่อนจะสอบถามความเห็น
จากหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมาย
ที่กำหนดไว้ และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ตามกำหนดคือไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นเพียง
ขั้นตอนเบื้องต้นในการได้แนวทางเพื่อหาข้อ
สรุปชัดเจนต่อไป” นายธนวรรธน์กล่าว และ
ว่า โดยแผนดำเนินการเริ่มแล้วประมาณ 40%
จากที่เคยศึกษาไว้แล้ว แต่ที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม
เป็นเรื่องของผลกระทบเพื่อลดปัญหาที่สังคม
ห่วงใย อาทิ ความกังวลเกี่ยวกับกรมมเม
สังคม และการส่งเสริมให้ประชาชนเล่นการ
พนัน รวมถึงการที่บางกลุ่มเชื่อว่าหอยรูปแบบ
ใหม่จะไม่สามารถแก้ปัญหาหอยใต้ดินได้ โดย
มีบางกลุ่มสนับสนุนให้ทำออกมาเพื่อแก้ปัญหา
หอยใต้ดินด้วย สำหรับรูปแบบหอยออนไลน์ที่จะ
ศึกษาก็มีตั้งแต่เลข 3 ตัว เลข 4 ตัว 12 นักช
ล็อตโต และการนำสลากใบเข้าสู่ระบบออนไลน์

รือโลโก้เอาเคล็ด-สนธิรัตน์อยู่ต่อ ประกาศบิกบ้อม

‘แองค์’ไม่ติดใจ-ยอมนั่งรองหน. ‘ประวิตร’คุมประชุมใหญ่พปชร. 2พรรคระทีกซ่อมขอนแก่นวันนี้ 24ธค.ชู‘พีระพันธ์’ปธ.ศึกษารธน.

‘บิกบ้อม’ร่วมประชุมใหญ่ พปชร.ลงคะแนนลับเลือก
กรรมการบริหารพรรคเพิ่ม ไม่เปลี่ยนตัวหัวหน้า-เลขาฯ
‘สุริยะ’บอกมีประกาศิต ‘โพลูญ์-อนุชา’พงาดนั่งรอง
หัวหน้า เปลี่ยนโลโก้ใหม่จากหกเหลี่ยมรังผึ้งเป็นวงกลม
สัญลักษณ์สามัคคี กกต.มั่นใจเลือกซ่อม ส.ส.ขอนแก่น
ใช้สิทธิเกิน 71% (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

รือโลโก้

‘บิกบ้อม’ร่วมประชุมใหญ่พปชร.

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 ธันวาคม ที่
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2562 เป็นการประชุม
ครั้งแรก หลังจากที่คณะกรรมการการเลือก
ตั้ง (กกต.) รับผิดชอบจัดพรรค พปชร.
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยมี
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
พรรค พปชร. เข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรก
มีนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง เป็นประธาน
ประชุม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน และเลขาธิการ
พรรค นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนสมาชิก
พรรค โดยมีแกนนำพรรค ตัวแทนสาขา
พรรคและสมาชิกพรรคเข้าร่วมอย่างพร้อม
เพียร อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) นาย
สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม (ยธ.) นายวิรัช รัตนเศรษฐี ประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล

(วิปรัฐบาล) เป็นต้น

‘สุริยะ’โชว์ลปบริตนั่งวิลแชร์ร่วม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งนี้เป็น
ที่สังเกตว่านายสุริยะได้เดินทางมาร่วมประชุม
โดยรถพยาบาล พร้อมนั่งรถเข็นวิลแชร์ ภาย
หลังเข้ารับรักษาตัวตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม
เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บหลังจากปฏิบัติ
หน้าที่ จ.ชัยภูมิ และเกิดอาการบาดเจ็บที่หลัง
เพราะเกิดแรงกระแทกอย่างแรงระหว่างเดิน
ทาง ต่อมาแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นอาการหมอน
รองกระดูกทับเส้นประสาท และไปเข้ากั
อาการบาดเจ็บบริเวณเดิม ก่อนให้รักษาตัวที่
โรงพยาบาลเป็นเวลา 1 สัปดาห์พร้อมสั่งห้าม
นั่งตรงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยการเดินทาง
มาร่วมประชุมครั้งนี้ นายสุริยะได้ขออนุญาต
แพทย์ออกจากโรงพยาบาลชั่วคราว เพื่อมา
ร่วมประชุมครั้งสำคัญ ทั้งนี้ บรรดาแกนนำ
พรรคและ ส.ส.พรรค เมื่อทราบข่าวต่างทยอย
เข้ามาสอบถามอาการด้วยความห่วงใย พร้อม
ขอให้อาการหายในเร็ววัน

ด้านนายสุริยะกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
ว่า ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว แต่ต้องทำตาม
คำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด รวมถึงทำ
กายภาพบำบัดและต้องใส่อุปกรณ์พยุงหลัง
ไว้สักระยะหนึ่ง ส่วนจะสามารถเข้าประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 24 ธันวาคม
ซึ่งเป็นการประชุม ครม.นัดสุดท้ายของปีนั้น
ต้องปรึกษาแพทย์ดูอาการอีกครั้ง แต่วันนี้
ถึงอย่างไรก็ต้องออกมาเพื่อร่วมประชุมพรรค

มีประกาศิต‘สนธิรัตน์’นั่งเลขาฯต่อ

“หัวหน้ากับเลขาธิการพรรคคงไม่เปลี่ยน
เพราะอยากให้เกิดความต่อเนื่อง จริงๆ ตอน
เลือกตั้งเข้ามา ก็มีแกนนำหลายคนได้ช่วย
เหลือกันทำให้พรรคเกิดขึ้น โดยเฉพาะนาย
อนุชา นาคาศัย ก็ทุ่มเทให้กับพรรค แต่ปรากฏ



ว่าท่านก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีตามที่ช่วยเหลือกัน แต่อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตรบอกเป็นประกาศิตมาแล้วให้นายสนธิรัตน์เป็นเลขาต่อไป ซึ่งนายอนุชาฯก็เห็นด้วย” นายสุริยะกล่าว และว่า การประชุมในวันเดียวกันนี้จะเป็นการพูดคุยถึงการทำงานของพรรคตลอดรอบปีที่ผ่านมารวมถึงจะมีการเลือกตั้ง กก.บห.เพิ่มเติมที่จะมีทั้งการปรับออกและปรับเพิ่ม โดยเพิ่ม กก.บห.แต่ละภาคให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ทั้งนี้ ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค

‘สกลธี’นั่งกก.บห.ใหม่34คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมมีคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) จำนวน 22 คน สมาชิกพรรค จำนวน 432 คน รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 454 คน โดยในการประชุมมีวาระสำคัญคือ การเสนอชื่อสมาชิกพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรค เพิ่มเติมอีก 16 คน และ 1 คน ทดแทนผู้ที่ลาออกไปจากกรรมการชุดเดิม โดยการลงคะแนนไม่ได้ให้ผู้สื่อข่าวเข้าร่วมสังเกตการณ์ เนื่องจากต้องลงคะแนนลับตามข้อบังคับการประชุม ใช้เวลาประชุมราว

2 ชั่วโมง และมีมติรับทราบการลาออกของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม จำนวน 7 คน จาก 24 คน ประกอบด้วย นายชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ นายณพพงศ์ ชีระวร นางวลัยพร รัตนเศรษฐ นายสุรพร ดนัย ตั้งตระกูล นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ น.ส.ธนิภานต์ พรพงษ์โรจน์ และนายวิเชฐ ตันติวานิช และเลือกสมาชิกเข้ามาเพิ่มอีก 17 คน ทำให้ กก.บห.ชุดใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 34 คน ประกอบด้วย 1.นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค 2.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 3.นายณัฐพล ทีปสุวรรณ 4.นายอนุชานาคาคัย 5.นายไพฑูริย์ นิตติตะวัน 6.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค 7.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ 8.นายวิเชียร ขวาลิต นายทะเบียนสมาชิกพรรค 9.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 10.นายสรวิศม์ เนื่องจำนงค์ 11.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 12.นายพงษ์กวิน จิงรุ่งเรืองกิจ 13.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 14.นายอิทธิพล คุณปลื้ม 15.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 16.นายชวน ชูจันทร์ 17.นายสันติ กิระนันท์ 18.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 19.นายสุริยะ จิงรุ่งเรืองกิจ 20.นายสมศักดิ์

โลโก้ใหม่ - พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชาชนฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมเปิดตัวโลโก้ใหม่ของพรรค โดยมีบรรดาแกนนำและสมาชิกพรรคเข้าร่วม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม

เทพสุทิน 21.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 22.นายสุพล ฟองงาม 23.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 24.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 25.นายสุชาติ ชมกลิ่น 26.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 27.นางประภาพร อัครเวม 28.นายนิโรธ สุนทรเลขา 29.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 30.นายสกลธี ภัททิยกุล 31.นายไผ่ ลิกค์ 32.นายสัมพันธ์ แทนทรัพย์ 33.นายสุรชาติ ศรีบุญศรี และ 34.นายนิพันธ์ ศิริธร

เปลี่ยนโลโก้พรรค-กลมเกลียว

นอกจากนั้น ยังมีการเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่จากสัญลักษณ์รังผึ้งหกเหลี่ยม สีลายธงชาติภายในเป็นข้อความพรรคพลังประชาชนฯ มา

เป็นวงกลม สีลายธงชาติ ล้อมรอบข้อความ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งแสดงถึงความกลมเกลียว ไร้เหลี่ยมคมที่จะทุ่มเทตัวเอง โดยมีรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ได้เห็นชอบให้ใช้โลโก้ใหม่ทั้งนี้ พรรคยังได้จัดเตรียมเสื้อโปโลสกรีนโลโก้ใหม่เพื่อเตรียมแจกให้แก่ พล.อ.ประวิตร สวมใส่ รวมถึงแจกจ่ายให้แก่แกนนำ ส.ส.และสมาชิกพรรคด้วย

พล.อ.ประวิตรให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆ เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการประชุมวันนี้ ภาพรวมทำให้พรรคมีความกลมเกลียวมากขึ้นใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ใช่ๆ เรียบร้อยดีก็โอเค ส่วนการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ของพรรคก็ช่วยกัน”

ขยับ ‘อนุชา-ไพบูลย์’ รองหน.

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหัวหน้าพรรค พชช. ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ว่า ในที่ประชุมมีความเห็นเรื่องการเปลี่ยนโลโก้พรรค ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางพรรคได้หารือกันว่า หากเราใช้โลโก้ใหม่ที่เป็นวงกลม เพื่อแสดงถึงความสามัคคีและพลังของพรรคประชารัฐ ซึ่งทุกคนชอบใจและมีมติเห็นชอบร่วมกันส่วนโลโก้แบบเดิมที่เป็น

เหลี่ยมนั้น ที่มีการระบุว่าเป็นเหลี่ยมแล้วไปทิ่มแทงกันนั้นคงไม่มี ส่วนเรื่องความเห็นต่างนั้นก็เป็นเรื่องของการเมือง แต่ในการประชุมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการตั้ง กก.บห.พรรคเพิ่มเติมอีก 17 คน ซึ่งทำให้ปัจจุบันมี กก.บห.รวมทั้งหมด 34 คน โดยได้ตั้งนายอนุชา นาคาศัย และนายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นรองหัวหน้าพรรค เนื่องจากภารกิจของพรรคมีมากขึ้น จึงสะท้อนจากจำนวน กก.บห.และงานที่ต้องทำรับใช้ประชาชน จึงมีเพิ่มขึ้นมาจึงต้องเพิ่มรองหัวหน้าพรรคเข้ามา ทั้งนี้ กก.บห.ทั้ง 17 คน จะมีการมอบหมายงานว่าจะให้ดูแลด้านใด ซึ่งจะต้องยึดโยงในเรื่องของพื้นที่และงานด้านยุทธศาสตร์ การนำนโยบายของรัฐบาล ซึ่งพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนกลางนำไปสื่อสารเพื่อการปฏิบัติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กก.บห.

‘อุตตม’ไม่หวังสมาชิกเหลือ3หมื่น

“การเข้ามาของนายสุริยะและนายสมศักดิ์ จะเป็นเรื่องการประสานงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเรื่องการทำงานที่จะใช้ศักยภาพของคนที่มีในพรรคให้ได้มากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่สะท้อนของพรรคพชช.คือพลังสามัคคี ที่มีความเห็นแตกต่างกันบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่วันนี้คิดว่า สิ่งสะท้อนชัดเจนคือ ถึงเวลาทำงานแล้ว ซึ่งเราก็มอง

ทางเดียวกันเราก็มาร่วมกัน ทั้งนี้จากรายชื่อ กก.บห.จะเห็นว่ามีส่วนแทนในเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นแกนนำของพรรคในภาคต่างๆ เราก็มาร่วมกัน เพราะฉะนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้น”

เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเปลี่ยนตัวเลขสิทธิการพรรคมาตลอด แต่ในการประชุมวันนี้ไม่มีเรื่องดังกล่าว มองอย่างไร นายอุตตมกล่าวว่า ตนมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เรื่องของข่าวมันมีได้ในการเมืองปกติ ความเห็นมีได้ แต่สุดท้ายในที่ประชุมวันนี้ ก็ไม่มีความเห็นในเรื่องดังกล่าว เมื่อถามว่า จำนวนสมาชิกทั่วประเทศขณะนี้ลดลงเหลือ 30,000 กว่าคน จะส่งผลกระทบต่อเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ นายอุตตมกล่าวว่า เรื่องนี้ไม่น่าห่วง เพราะเราจะมีเพิ่มจำนวนสมาชิก ซึ่งตนเชื่อว่าไม่เป็นปัญหา

เมินพท.ติด #กาโล่ล่ง

นายอุตตม กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม จ.ขอนแก่น ในวันที่ 22 ธันวาคม ว่า มันใจจากที่รับข้อมูลต่อเนื่องมาจากพื้นที่ ผลที่จะออกมามีโอกาสที่เราจะได้รับชัยชนะสูงมาก ส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทย (พท.) รณรงค์ให้ประชาชนออกไปเลือกตั้ง พร้อมติดแฮชแท็กว่า #กาโล่ล่ง นั้น ตนมองว่า สิ่งที่ผู้สมัครของเราดำเนินการมาโดยตลอดคือ ยึดในเรื่องใหญ่

34 กก.บห.พลังประชารัฐ

กราฟิกมติชนรายวัน
Matichon Daily Graphic
(22.12.19)



กก.บห.ชุดเดิม
24 คน

ลาออก 7 คน
เหลือ 17 คน

กก.บห.ที่ลาออก

- 1.นายชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์
- 2.นายณพพงศ์ วีระวร
- 3.นางวัลลย์พร รัตนเศรษฐ
- 4.นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล
- 5.นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์
- 6.น.ส.ณิกันต์ พรพงษ์โรจน์
- 7.นายวิเชษฐ ต้นติวานิช

กก.บห.ชุดใหม่
34 คน



โลโก้ใหม่

• ชุดเดิม 17 คน •

หัวหน้าพรรค

1.นายอุตตม สาวนายน

รองหัวหน้าพรรค

- 2.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
- 3.นายณัฐพล ติบสุวรรณ
- 4.นายอนุชา นาคาศัย

เลขาธิการพรรค

5.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

นายทะเบียนพรรค

6.นายวิเชียร ขวลิศ

กรรมการบริหารพรรค

7.นายพรชัย ตรีภูวราชนนท์

8.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

9.นายสรวิทย์ เนื่องจางค์

10.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

11.นายพงษ์กวี นิ่งรุ่งเรืองกิจ

12.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์

13.นายอิทธิพล คุณปลื้ม

14.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ

15.นายชวน ชูจันทร์

16.นายสันติ กิระนันท์

17.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

• ตั้งเพิ่ม 17 คน •

18.นายไพบูลย์ นิติตะวัน (รองหน.)

19.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

20. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

21.นายสันติ พร้อมพัฒน์

22.นายสุพล พ่องาม

23.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

24.นายวิรัช รัตนเศรษฐ

25.นายสุชาติ ชมกลิ่น

26.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์

27.นางประภาพร อัครเหม

28.นายนิโรธ สุนทรเลขา

29.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ

30.นายสลสล ภัททิยกุล

31.นายไผ่ ลิกค์

32.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์

33.นายสุรชาติ ศรีบุตร

34.นายนิพนธ์ ศิริธร

หมายเหตุ : ที่ประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ (พชช.)

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.62 มีมติรับทราบการลาออกของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม จำนวน 7 คน จาก 24 คน

อะไรที่ทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และยึดโยงทั้งประเทศ เป็นการหาเสียงอย่าง สร้างสรรค์ ถือเป็นแนวทางของพรรคพลัง ประชาชน ส่วนพรรคอื่นจะใช้แนวทางอย่างไร ตนไม่ทราบ แต่เรายึดมั่นว่า ประชาชนต้อง มาก่อนโดยที่ไม่ได้ยึดที่ตัวบุคคล ต้องทำใน ทางสร้างสรรค์

เมื่อถามถึงกรณีมีใบปลิวโจมตี นายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครพรรค พชช.ว่ามิดีและมี หมายจับ นายอุตตมกล่าวว่า คิดว่าผู้สมัคร ของเราสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ตนเอง ให้ประชาชนเข้าใจได้ โดยพรรค ไม่ได้เป็นห่วงอะไร อธิบายให้ประชาชนฟังได้ อยู่แล้ว

‘สนธิรัตน์’ขอบคุณ‘ป้อม-สมาชิก’

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะเลขาธิการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวภายหลัง การประชุมใหญ่นิติบัญญัติประจำปี 2562 ของ พรรค ว่า การปรับเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการ บริหารพรรคจาก 24 คน เป็น 34 คน เป็น การเปิดโอกาสให้ ส.ส.เขต และส.ส.บัญชี รายชื่อ ที่เป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละ กลุ่มและรายพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมกำหนด ทิศทางการขับเคลื่อนของ พปชร.ให้ครอบคลุม มากยิ่งขึ้น และจากนี้พรรค พปชร.จะเข้ม แข็งขึ้น

“ผมขอขอบคุณ พล.อ.ประวิตรและสมาชิก พรรคทุกคน ที่ให้ความไว้วางใจต่อการทำ หน้าที่เลขาธิการพรรค และมั่นใจว่าในปี 2563 พรรค พปชร.จะเดินหน้าบริหารประเทศอย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยความร่วมมือร่วม แรงของ พปชร. ซึ่งสอดคล้องกับโลโก้พรรค ที่ปรับเหลี่ยมมุม ใช้ลายเส้นที่เป็นวงกลม มาแทนที่ เปรียบเสมือนความกลมเกลียว ของรัฐบาลและประเทศไทยที่เปี่ยมไปด้วย ความสามัคคี” นายสนธิรัตน์กล่าว

‘สมศักดิ์’นิยาม‘รังผึ้ง’สู่‘ลูกโลก’

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) และในฐานะกรรมการ บริหารพรรค ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ใหญ่พรรค พปชร.ว่า ตามแนวนโยบายแล้ว ถ้ามี ส.ส.เข้าไปเป็นกรรมการบริหารพรรค ก็จะเป็นผลดี เพราะจะได้นำนโยบายไปสู่ ประชาชน และนำปัญหาของประชาชนมา สู่พรรคได้ โดยเปลี่ยนในแนวทาง 34 คนถือ เป็นการปรับตามสถานการณ์ เวลาและความ

จำเป็น ในการบริหารที่พรรคจะต้องไปกำกับ นโยบายของรัฐบาล ในอนาคตอาจจะเพิ่มขึ้น ไปอีกก็ได้ เพราะมันยังสามารถเพิ่มได้ตามข้อ บังคับพรรค รวมทั้งเป็นการเตรียมการบริหาร งาน เพื่อให้ประชาชน ได้รับผลที่เป็นเชิง บวกมากขึ้น ขณะเดียวกันการประชุมใหญ่นี ก้กลับไม่มีแกนนำภาค กทม.มาร่วมมีปัญห าอะไรหรือไม่ นั่น ไม่ทราบ แต่มีบางคนมา ส่วนบางท่านที่ไม่มาอาจคิดว่าไม่เป็นไร เพราะคิดว่าหลายนโยบาย กทม. ทำได้คืออยู่ แล้ว จึงคิดว่าไม่เป็นไรถ้าไม่มาร่วมประชุม ซึ่งเขาอาจคิดว่าไม่มีปัญหาอะไร คนที่ไม่มา แสดงว่าไม่มีปัญหา

“ยอมรับว่าใช่ ความจริงเมื่อก่อนก็เข้าใจ กันดี ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าสื่อ ก็ช่วยพวกเราสร้างบทบาท ให้มีความโดดเด่นขึ้นมา เหตุผลที่ทำให้วันนี้ พล.อ.ประวิตร ต้องเปลี่ยนโลโก้พรรคเพื่อลบภาพความขัดแย้งใช่หรือไม่ นั่น ก็จากรังผึ้ง เปลี่ยนมาเป็น ลูกโลกที่มีความใหญ่ขึ้น เป็นพระจันทร์ เป็น พระอาทิตย์ มีประเทศไทย สิ่งชาติ ยิ่งใหญ่” นายสมศักดิ์กล่าว

รบ.ดัน‘พีระพันธุ์’ปธ.กมธ

นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนสมาชิก พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางและ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สภาผู้แทน ราษฎร กล่าวว่า ในส่วนของ กมธ.จากพรรค ร่วมรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีความเห็นร่วมกันเบื้องต้นว่าจะสนับสนุนนาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประธาน กมธ. เพราะเป็น บุคคลที่เหมาะสม โดยจะมีการหารือเพื่อเป็น มติร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 24 ธันวาคมนี้

ภท.ยัน 4กมธ.แก้รธน.ยึดปชช.

พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชี รายชื่อ และโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าว ถึงการตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญ ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า คณะ กมธ. ชุดนี้มีทั้งหมด 49 คน โดยใน ส่วนของพรรค ภท.มีตัวแทนเข้าไปร่วมเป็น กมธ. 4 คนได้แก่ นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ นาย ภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และนาย บุญดาร์ ประเสริฐโสภณ อดีต ส.ส.ราชบุรี โดย ในการทำหน้าที่ดังกล่าว ตัวแทนของพรรค

ภท.ยึดมั่นในแนวทางที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ หัวหน้าพรรค ได้เคยให้ไว้คือ การปรับปรุง แก้ไขรัฐธรรมนูญ จะนำไปตามความต้องการ ของพี่น้องประชาชน สิ่งใดที่เขายากได้ ยากให้รับแก้ เรายินดีที่จะช่วยศึกษาเพื่อ ให้การดำเนินการเกิดประโยชน์สูงสุด และ ทำให้รัฐธรรมนูญมีความสมบูรณ์มากที่สุด ทั้งนี้ พรรค ภท.มีความชัดเจนในการเข้าไป ร่วมเป็นกรรมการ คือเราไม่ได้เน้นเรื่อง การเมือง แต่จะทำงานโดยยึดความต้องการ และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่ง ตัวแทนของพรรคทุกคนเข้าใจและยึดมั่นใน หลักการนี้มาตลอด

‘นิกร’มั่นใจ 49 กมธ.แก้รธน.

นายนิกร จานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ผู้ อำนวยพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ใน ฐานะกรรมการวิสามัญศึกษาหาแนวทาง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวถึง การประชุมนัดแรกในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ ว่า สำหรับตำแหน่งประธาน กมธ.นั้น คง ได้รู้แน่นอนในวันดังกล่าว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใน เบื้องต้น จากรายชื่อ กมธ.ทั้ง 49 คนที่แต่ละ พรรคการเมืองส่งเข้าร่วมนั้น ถือว่า เป็นการ ตั้งลำของ กมธ.ที่ดี ตนถือว่า โชคดีที่พรรคให้ โอกาสเข้าร่วมในกมธ.คณะนี้ที่มีองค์ประกอบ ครบเครื่องในทุกมิติ ขณะที่ฝ่ายการเมืองก็มี

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

รือโลโก้

แต่ผู้ใหญ่ๆด้วยกันทั้งนั้น การที่จะมาทะเลาะ กันให้เกิดภาพขัดแย้ง ส่วนตัวคิดว่า คง ไม่มี ดังนั้น ส่วนตั้งจึงมีความหวังเป็นอย่าง มากว่า จะมีสิ่งที่ดีขึ้นแน่นอน เพราะอย่างน้อยทุกฝ่ายในสภาผู้แทนราษฎรก็เห็นตรง กันว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาจริง แม้ว่า วันนี้เราจะไม่รู้ว่าการศึกษาคั้งนี้จะไปเริ่ม กระบวนการแก้ไขกันได้เมื่อไหร่ แต่หากมอง ในแง่ดีเมื่อมันสร้างบันไดขึ้นไปที่จะขึ้นไม่ได้ ก็มาประกอบลิฟต์ร่วมกันรอไว้ พอถึงเวลา ขึ้น จะได้ขึ้นไปด้วยความเร็วสูงเพื่อไปถึงที่ หมายให้ไว้ขึ้น

ซึ่ฉบับ60ตู้เซฟถูกแจ2ดอก

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 22 ธันวาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15260

หน้า: 1(บนซ้าย), 10, 11

Col.Inch: 335.19

Ad Value: 519,544.50

PRValue (x3): 1,558,633.50

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: รือโลกเอาเคิลิต-สนธิรัตนอยู่ต่อ ประกาศิตบักป้อม

นายนิกรกล่าวต่อว่า ในความเห็นส่วนตัวคิดว่า สารที่สำคัญที่สุดอยู่ที่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพราะต้องหาทางเปิดประตูให้ได้ก่อน ถ้าเปิดประตูไม่ได้ เรื่องอื่นที่เป็นปัญหาที่หยิบยกมาพูดกัน จะไม่สามารถแก้ไขได้เลย อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เหมือนกับตู้เซฟ ซึ่งจะต้องมีกุญแจ 2 ดอก ดอกแรกรหัส 500 อีกดอกที่สองรหัส 84 ในการเปิด แม้วันนี้จะมีกุญแจดอกแรกคือ ส.ส.500 คนที่ดูเป็นดอกที่ใหญ่กว่าก็จริง ในฐานะที่มาจากประชาชน แต่หากขาดยังขาดดอกที่สองคือ ส.ว. 84 คน ยังไงก็ไม่มีทางไขตู้เซฟตู้นี้ได้ และหากใช้กำลังกันเพื่อให้ได้ดอกที่สองมา ก็อาจจะหักเสียหายจนไขตู้เซฟไม่ได้ อีก ดังนั้น ในฐานะที่ต่างฝ่ายต่างเป็นมาสเตอร์คีย์ จึงจำเป็นต้องมีกรรมการเจรจากับ ส.ว.ในฐานะผู้ที่ไม่ได้ตู้เซฟให้เข้ามาช่วยกันแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยอาจต้องมีเหตุผลว่าเมื่อเปิดตู้เซฟได้ จะไปหยิบจับ หรือจัดของในตู้เซฟเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มันดีขึ้นเท่านั้น

‘วันชัย’ชี้มีส.ว.เพื่อถ่วงดุล

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพลสัข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เห็นมีพูดกันว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนั้น แก้เรื่อง ส.ว. และแก้เรื่องการโหวตนายกฯ แค่นี้เรื่องเดียวก็จบและก็คงแก้ไขไม่ได้ เพราะ ส.ว.คงขวางขอบอกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ส.ว. 250 คนคงไม่มีใครขวางแน่ อย่าโยนบาปหรือความเกลียดชังมาให้กับ ส.ว. หว่า ส.ว.เป็นตั้งเป็นส่วนเกินขอทำความเข้าใจอีกครั้งว่ารัฐธรรมนูญเขาให้มี ส.ว. 250 คนนั้น ก็มาเพื่อทำภารกิจเฉพาะกิจเฉพาะกาลในระยะเปลี่ยนผ่าน และคงไม่มีใครมายึดติดกับตำแหน่ง เขาไม่ได้ให้มาหนุนใครโดยเฉพาะ และไม่ให้นำรักษาอำนาจให้แก่ใคร รัฐธรรมนูญเขาให้มาหนุนการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนทั้งให้การรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางการเมืองให้เดินต่อไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ใช่ให้มาแย่งชิงอำนาจ สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้กับบ้านเมือง

“ถ้าการเมืองดี มีความมั่นคง มี ส.ส.ดี มีนักการเมืองดี และประเทศชาติเดินไปด้วยดี มีความเรียบร้อย ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ผมมีความเห็นว่าไม่ต้องมี ส.ว.ยังได้เลย ที่เขามีไว้ในระยะเปลี่ยนผ่านนี้ เขาไม่ต้องการให้การเมืองกลับไปสู่วังวนเดิม คือใช้เงินสร้างอำนาจ

มีอำนาจแล้วโกงกินทุจริต แล้วก็หาเงินไปรักษาอำนาจ ในที่สุดก็ชุมนุมประท้วง ขับไล่ปฏิวัติรัฐประหาร วงจรอุบาทว์ทั้งนั้น เขาต้องการให้ทุกเรื่องทุกอย่างทุกอย่างของบ้านเมืองมันจบในสภา เขาจึงมีการออกแบบให้มีการถ่วงดุลกันทั้งสองสภา และให้มีผบ.เหล่าทัพอยู่ในสภา ได้รู้ได้เห็นได้แก้ปัญหากันในสภา จะได้เลิกเสียที่ต่อการปฏิวัติรัฐประหาร เขามี ส.ว.เฉพาะกิจ มาเสริมเพื่อป้องกันปัญหาของบ้านเมืองไม่ให้มันบานปลาย” นายวันชัยกล่าว

ไม่ขัดแย้งรณ.หากสงบเรียบร้อย

นายวันชัยกล่าวต่อว่า ถ้ามันใจกันว่าบ้านเมืองในขณะนี้เรียบร้อยดีอยู่แล้ว จะแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรก็ไม่ว่า แต่ปัญหาอย่างที่เราเห็นกันอยู่เรียบร้อยจริงหรือไม่ มันคงหรือไม่ ในสถานการณ์เมืองสามารถตอบได้เองอยู่แล้วอย่าโยนบาปให้ ส.ว. เพราะทุกคนยืนยันว่าจะเป็น ส.ว.หรือไม่ได้เป็น ถ้าบ้านเมืองเรียบร้อยเสียแล้ว เชื่อว่าทุกคนพร้อมเสียสละเพื่อบ้านเมือง เรื่องตำแหน่งเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรื่องของประเทศชาติและประชาชนยิ่งใหญ่มาก เลิกตำเลิกลกล่าวหาที่เสียที่ ขอให้ตัวเองกันบ้าง

กมธ.จ่อเรียก‘บักแป๊ะ’แจจจัดวัง

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะโฆษกกรมการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน กล่าวถึงกรณีทีนายธนวัฒน์ วงศ์ไชย นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แกนนำจัดกิจกรรมวังโล่ง ระบุว่า มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบติดตามกดดันไม่ให้จัดวังโล่ง ว่า เบื้องต้นได้มีการสอบถามนายธนวัฒน์ ซึ่งถือเป็นผู้ที่ยื่นร้องต่อ กมธ.ให้มีการตรวจสอบว่ามีการใช้อำนาจแทรกแซงการจัดเปิดตัวแถลงข่าวกิจกรรมวังโล่งแล้ว แต่นายธนวัฒน์ไม่ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยใด ดังนั้น กมธ.จะนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาอีกครั้ง โดยมีมติเชิญเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องมาเข้าชี้แจงใหม่ในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ หลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐประสานงานมาว่ายังไม่สะดวกที่จะเข้าชี้แจงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี คนใหม่ และคนเก่าที่ย้ายไปเป็นผู้บังคับการ

ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร รวมไปถึงผู้ที่ร้องเรียน เนื่องจากเป็นประเด็นที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจจนกระทบสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ โดยจะมีการสอบถามรายละเอียดทั้งหมดตามที่นายธนวัฒน์ยื่นร้องมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังไม่ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เชิญมาจะตนเองหรือว่าจะส่งตัวแทนเข้าชี้แจงต่อคณะ กมธ.

พท.จวกผบ.ทพ.จุดเชื่อมั่นพท.

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทพ.) ออกมาแสดงความเห็นว่า การออกมาเคลื่อนไหวกิจกรรมวังโล่ง มีคนคอยกำกับอยู่เบื้องหลัง เพื่อใช้ต่อสู้กับรัฐ เป็นภาวะพรีอ็อกซีไครซิสว่า การที่ ผบ.ทพ.ออกมาพูดเรื่องภาวะพรีอ็อกซีไครซิสในห้วงเวลานี้ถือเป็นเรื่องที่จะเอียงก่อนและจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจ ยิ่งในเวลาที่มีปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำถือเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาล หากต่างประเทศมีความไม่มั่นใจต่อรัฐบาลแล้วจะยิ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศให้หนักกว่าเดิมแน่นอน อย่างไรก็ตาม การแสดงออกของนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีต่อรัฐบาลถือเป็นการแสดงออกตามหลักการประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญรองรับในการมีสิทธิและความคิดเห็น อีกทั้งสถานการณ์การเมืองในเวลานี้ยังไม่ถึงจุดสูงจุดต่ำและเป็นห่วง กองทัพ โดยเฉพาะ ผบ.ทพ.ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกด้านความมั่นคงควรจะต้องระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ไม่ควรพูดจาหรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะลุ่มเสี่ยงต่อการยั่วยุให้เกิดการต่อต้านมากยิ่งขึ้น และหากจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐบาลจริง ในฐานะฝ่ายความมั่นคงก็ควรใช้กลไกตามหลักสากลทั้งการเฝ้าระวังและดูแลสถานการณ์ไม่ให้เกิดความวุ่นวาย

‘อนค.’ถามกลับใครสั่ง‘บักแดง’พูด

พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ในฐานะประธานคณะกรรมการการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ออกมาแสดงความเห็นว่า การออกมาเคลื่อนไหวกิจกรรมวิ่งไล่ลุง มีคนคอยกำกับอยู่เบื้องหลัง เพื่อใช้ต่อสู้กับรัฐ เป็นภาวะพร็อกซีไครซิส (Proxy Crisis) ว่า การที่ ผบ.ทบ.ออกมาพูดถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษาในช่วงนี้ว่าเป็นภาวะพร็อกซีไครซิส ตนจึงอยากถาม ผบ.ทบ.กลับว่าที่ออกมาพูดเช่นนั้น เป็นตัวแทนของใครให้ออกมาพูดหรือไม่ หาก ผบ.ทบ.มีข้อมูลดังกล่าวก็ควรจะเปิดเผยออกมาให้สังคมได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงไปเลย ไม่ควรออกมาในลักษณะดิสเครดิตพลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ทั้งที่การเคลื่อนไหวของนักศึกษาล้วนเป็นพลังบริสุทธิ์ซึ่งไม่มีเรื่องการเมืองเข้าไปแอบแฝง อีกทั้งการออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลก็มีเหตุและปัจจัยปลุกเร้าให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความล้มเหลวการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของรัฐบาล รวมทั้งปัญหาการทำงานขององค์กรอิสระที่มีส่วนตัดสินใจคดีความทางการเมือง ล้วนแสดงออกมาแล้วทำให้ผู้ที่ติดตามการเมืองรู้สึกว่าได้ยึดหลักนิติรัฐ นิติธรรม เกิดความรู้สึกสภาวะสองมาตรฐาน ยิ่งรัฐบาลไม่สามารถจัดการปัญหาเรื้อรังให้ลดลงไปได้ แนวร่วมทางการเมืองที่จะออกมาคัดค้านรัฐบาลก็จะมีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

‘ไอฟาร์’ชี้‘บิ๊กแดง’แสดงอิทธิพล

นายไอฟาร์ ถิ่นบางเตียว อาจารย์ภาควิชาการรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวถึงกรณี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่ระบุน การชุมนุมเกิดขึ้น มีผู้อยู่เบื้องหลังสร้าง Proxy crisis ว่า เป็นการวิเคราะห์ของความมั่นคงที่มองทุกอย่างไปสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การเมืองมากจนเกินไปแน่นอนว่าทุกกระบวนการเคลื่อนไหวต้องมีการวางแผนวางยุทธศาสตร์ แต่การชุมนุมครั้งนี้เป็นความรู้สึกที่ไม่พอใจต่อรัฐบาลมากกว่าการจัดตั้งแต่เพียงอย่างเดียว เพราะที่ผ่านมา รัฐบาลล้มเหลวมากต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาความปรองดอง พฤติกรรมการใช้อำนาจของรัฐมนตรี พฤติกรรมการใช้อำนาจของ ส.ส.รัฐบาล จึงทำให้ประชาชนหมดศรัทธาต่อรัฐบาล ต้องเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างเพื่อ

ส่งสัญญาณต่อรัฐบาลว่าประชาชนไม่พอใจ หากเรื่องนี้รัฐบาลใจกว้างเห็นการเคลื่อนไหวประชาชนที่ไม่พอใจเรื่องต่างๆ แล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขดีกว่า

“แต่การที่ พล.อ.อภิรัชต์ออกมาสร้างเงื่อนไขแบบนั้นเองได้ 2 ข้อ ประการที่ 1.ผบ.ทบ.กำลังล้ำเส้นการเมือง กองทัพไม่ควรเข้ามาแทรกแซงหรือมีบทบาททางการเมือง การพูดลักษณะเช่นนี้เป็นการพูดเพื่อขึ้นนำ และแสดงอิทธิพลของกองทัพเข้ามาในพื้นที่บริหารการเมือง จึงไม่เหมาะสมในสภาวะที่บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย 2.ผบ.ทบ.พยายามสร้างความชอบธรรมอะไรบางอย่างเพื่อเข้ามาแทรกแซงการเมืองให้ตนเองมีบทบาทอะไรหรือไม่ พยายามสร้างเงื่อนไขเข้ามามีอิทธิพลทางการเมือง ไม่ได้ทำให้บรรยากาศการเมืองดีขึ้นแต่เลวร้าย เป็นการมองอะไรก็ตามที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลเป็นศัตรูหมด แต่ในทางการเมืองจะมองเป็นศัตรูไม่ได้ เพราะสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล อาจมีความจำเป็น เป็นสิ่งที่เดือดร้อนจากการตัดสินใจของรัฐบาลจึงแสดงปฏิกิริยาทางการเมือง”

กกต.คาดขอนแก่นใช้สิทธิเกิน71%

ที่หอประชุมอำเภอเมืองจตุรัส จ.ขอนแก่น เมื่อเวลา 10.00 น. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าตรวจความเรียบร้อยของการมอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 118 หน่วยเลือกตั้งใน 8 ตำบลของ อ.มัญจาคีรี ตามแผนการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 แทนตำแหน่งที่ว่างในวันที่ 22 ธันวาคม

นายฉัตรไชยยกกล่าวว่า ทุกขั้นตอนของการเลือกตั้งจนถึงการมอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์สำหรับเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบรายงานว่ามีเหตุผิดปกติแต่อย่างใด และคาดว่าจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นกัน โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างโปร่งใสและเข้มงวดในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีจำนวนผู้ใช้สิทธิมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มา คือมากกว่าร้อยละ 71

‘ธรรมนัส’หาเสียงช่วย‘สมศักดิ์’

ส่วนที่หอประชุมวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีขอนแก่น อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน

ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมนายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคพปชร. ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรรคพปชร. นำ ส.ส.ของพรรคในหลายจังหวัดในภาคอีสาน ลงพื้นที่พบปะประชาชนและเปิดเวทีปราศรัยหาเสียงช่วยนายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 พรรค พปชร.

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ยังคงมั่นใจว่านายสมศักดิ์จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะด้วยนโยบายในด้านต่างๆ ที่รัฐบาลนั้นได้ดำเนินการมาและสิ่งที่กำลังจะทำจะเป็นตัวที่ทำให้ชาวมัญจาคีรีและชาวหนองเรือนั้นตัดสินใจที่จะสนับสนุนผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค ให้ได้รับชัยชนะ และเป็นอีก 1 เสียงที่สำคัญของฝ่ายรัฐบาล

‘เจ้หน้อย-ธนิศ’ขึ้นรถแห่ขอเสียง

ขณะที่คุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย (พท.) พร้อมนายธนิศ มาลีพิทักษ์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 7 พรรค พท. และคณะขึ้นรถแห่ ขอคะแนนประชาชน หนองเรือ โดยคุณหญิงสุรารัตน์กล่าวว่า ระหว่างลงหาเสียงมีชาวบ้านมาพูดคุยและแจ้งว่า มีคนในเครื่องแบบเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนำเงินมาจ่ายมาแจกให้กับชาวบ้านเพื่อให้เลือกผู้สมัครหนึ่ง จึงบอกชาวบ้านไปว่า สิทธิการเลือกตั้งเป็นของชาวบ้านทุกคน แต่ต้องกาตามใจและเลือกอนาคตของตัวเอง

“เขาเอาเงินเอาของมาให้ ฟัน้องรับไว้ แต่เพื่อไทยไม่มีเงินมาแจก แต่มีความจริงใจ มีความห่วงใยมีความรักมาให้ต่อพี่น้อง” คุณหญิงสุรารัตน์กล่าว และว่า ถึงเวลาที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจและมีโอกาสเข้าคูหาเพื่อไปไล่ผู้มีอำนาจ “กาไล่ลุง” ซึ่งถือเป็นความโชคดีกว่า คนในพื้นที่อื่นๆ ที่ต้องออกแรงวิ่งไล่ลุง

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จ.ตราด

นายธีระชัย ลิมประสิทธิ์ศักดิ์ ปลัดชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการ (สปก.) คลินิกตรวจเลือดหาสารตกค้างให้คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ใต้วัดที่ 1/63 ซึ่งกับเกษตรกร และตรวจสุขภาพ เป็นต้น สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด พร้อมด้วย ด้านนายมงคล จอมพันธ์ เกษตรงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตราด กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากร่วมกันจัดขึ้น ที่องค์การบริหารส่วนตำบล กระทรวงเกษตรฯ ให้จัดงานคลินิกเกษตรคลองใหญ่ หมู่ 4 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ เคลื่อนที่ ขึ้นในทุกไตรมาส จึงได้จัดงาน โดยมีเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ คลินิกเกษตร เคลื่อนที่ขึ้นในครั้งนี้ โดยจำนวนมาก เข้ารับบริการ โดยมี นายพีระ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่เยี่ยมสุนทร นายอำเภอแหลมงอบ นาย เกษตรกร องค์กรเกษตรกรชุมชน ให้จร บินลอย นายกอบต.คลองใหญ่ ผู้นำ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง มีชุมชนตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่อ.แหลมงอบ การบริหารจัดการที่เป็นระบบ สามารถร่วมในโครงการ สำหรับกิจกรรมหลัก แก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพทางด้านประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิก การเกษตรให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว สัตว์ และคลินิกประมง นอกจากนี้ ยังมี ประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน. ประสิทธิภาพและยั่งยืน.

กรมศุลกากรรับมือผักผลไม้จีน เตรียมตรวจสอบตั้งแต่ต้นทาง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์ อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการนำเข้าผักและผลไม้เมืองหนาวจากประเทศจีนเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากจะตรวจสอบ ณ ด้านศุลกากร ที่เป็นจุดนำเข้า จะต้องใช้เวลานาน ซึ่งอาจกระทบต่อสินค้าที่เป็นผักและผลไม้สดได้ ดังนั้น กรมศุลกากรจึงเตรียมหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานของประเทศจีนที่เป็นผู้นำเข้า เพื่อกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าผักผลไม้ ณ แหล่งผลิต ซึ่งจะช่วยระยะเวลาในการตรวจสอบสินค้า ณ ด้านศุลกากร

“นอกจากนี้ ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้นำเข้า ขณะเดียวกัน การตรวจสอบ ณ แหล่งกำเนิดสินค้า หรือจากสวนผลไม้ ยังเป็นระบบการตรวจสอบที่ต้นทางของสินค้า ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าการตรวจสอบ ณ ด้านศุลกากร ปัจจุบันพ่อค้าจีนบางรายที่เป็นผู้ซื้อผลไม้จากประเทศไทยไปขายยังประเทศจีน ได้นำระบบการตรวจสอบสินค้า ณ แหล่งผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าตามต้องการ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการนำเข้าสินค้าด้วย ส่วนการนำเข้าผลไม้จากจีนของไทยมีการนำเข้าทั้งทางเรือ ทางลำแม่น้ำโขง และทางรถยนต์”

คลังโต้งแตก-หนุนสลากการกุศล

ให้'ธรรมนัส'หางบ1.8หมื่นล.แจกหมอนประชาชนรัฐ

คลังหนุน 'ธรรมนัส' ปล่อยเงินออกสลากการกุศล 30 ล้านใบ ใ้วันไม่ได้ถึงแตกเพราะมีงบประมาณเพียงพอ ยอมรับแม้จะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก็เป็นวิธีที่ดี ด้านกองสลากฯ รับลูกหากกรม.ไฟเขียวพร้อมดำเนินการ เพราะทุกงวดมีพิมพ์สลากการกุศลอยู่แล้ว นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กล่าวถึงกรณีนี้ที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เตรียมหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการผลิตหมอนยางพาราประชาชนจำนวน 30 ล้านใบ มูลค่า 18,000 ล้านบาท

โดยให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ฎีเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และให้รัฐออกสลากการกุศลนำเงินมาใช้คืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยโครงการดังกล่าวยังอยู่ในช่วงการหารือว่าจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร ในส่วนของกระทรวงการคลังพร้อมหารือว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ และจะเกิดประโยชน์อย่างไร

ยืนยันว่าแนวทางออกสลากการกุศล เพื่อดำเนินโครงการในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ดังกล่าวไม่ได้เป็นเพราะรัฐบาลไม่มีงบประมาณ ยืนยันว่าเงินยังมีแต่เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จึงหาแนวทางเพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการ

“ที่ผ่านมาเคยออกสลากการกุศลอยู่แล้ว แม้ว่าการออกสลากการกุศลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจะเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้น แต่สามารถเกิดได้ถ้าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ มีความรัดกุม ไม่เสียหาย และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงการคลังยืนยันกับกระทรวงเกษตรฯ ไปแล้วว่า พร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับรูปแบบและรายละเอียดของโครงการ” นายอุตตมกล่าว

ด้านนายเพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่าการออกสลากการกุศลเพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้วัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ สามารถทำได้ แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (กรม.)

อย่างไรก็ดีการพิมพ์สลากการกุศล ต้องอยู่ภายใต้กรอบการพิมพ์สลากปัจจุบันที่ไม่เกิน 100 ล้านฉบับ ซึ่งมีการพิมพ์สลากการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นอยู่ประมาณ 11 ล้านฉบับต่องวด เพราะไม่ต้องการให้สลากสิ้นตลาด

“กองสลากฯ มีความพร้อม ถ้า ครม.สั่งให้ดำเนินการ แต่กระบวนการออกสลาก ก็ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอน เนื่องจากปัจจุบันมีสลากการกุศลอื่นๆ ที่ยังรอคิวดำเนินการอยู่ แต่ก็ขึ้นอยู่กับ รมว.คลัง จะพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน”

มุม ข่าวราชการ 'ธ.12'

อบรมผู้ตรวจใหม่

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ได้กำหนดให้มีโอกาสเปิดการฝึกอบรมฯในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ดังกล่าว เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงจากกระทรวงต่างๆดังนี้

สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 3 รายคือ 1.นางสุมิตรา อติศัพท์ 2.นายธสรณ์อัฒม์ ธนิตพันธ์ 3. พลเอกชัยวัฒน์ โหมสิตาภา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ มี 4.นายวิจักขณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 5.นายนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ตรวจราชการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2 ราย คือ 6.นางจินตนา จันทร์บำรุง 7.นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ

ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี 8 ราย คือ 8.นายมนัส กำเนิดมณี 9.นายฉันทานนท์ วรรณเขจร 10.นายอรุณชัย พุทธเจริญ 11. นายคารเรศ กิตติโยภาค 12.นายอำพันวี เวฬุตันติ 13.นายประยูร อินสกุล 14.ว่าที่ร้อยตรี กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล 15.นายรัตนะ สวามีชัย

16.นายกมล หมั่นท่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ส่วน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี 2 ราย คือ

17.นางปิยนุช วุฒิสอน 18.นายพลวรรธน วิฑูรกลชิต

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 5 ราย ได้แก่ 19.นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ 20.นายเฉลิมชัย ปาปะทา 21.นายสุรชัย อจลบุญ 22.นายพุดพิงศ์ สุรพฤษ์ 23.นางสุวรรณรา เตียรดีสุวรรณ

24.นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 25.นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 26.นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 27.พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มี 5 รายคือ 28.นางสาวภูวรัตน์ สิงห์เดชากุล 29.นายศรีชัย พรประชาธรรม 30.นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 31.นายวีระ แจ็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค รักษาการ ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 32.นายมณฑล ภาควรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการ ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 4 ราย ได้แก่ 33.นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ 34.นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ 35.นางสาววิพรรณ สังกหะพงศ์ 36.นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์

37.นายฉัฐพล ณัฐสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อุตสาหกรรม 38.นางสาวภาคย์ กระจางยุทธ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมครั้งนี้ จะทำให้ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สามารถไปช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ ของทุกหน่วยงานให้เป็นที่มาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูป ประเทศ 5 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม อันจะเป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนทั่วไป.

“ธ.12”



☑ นายเวียงชัย แก้วพิณีจ รองผวจ.หนองบัวลำภู รับมอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจากสหกรณ์ จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นผลิตผลการเกษตร ที่นำไปเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ ตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าสินค้าเกษตร โดยมีนายกฤษฎา วรสถิตย์ สหกรณ์ จ.หนองบัวลำภู พร้อมผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯของ จ.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นสักขีพยาน